

ชื่อเรื่อง	: การเทศนาในทัศนะของเปาโล จาก 1 โครินธ์ 2 : 1 – 5
ผู้จัดทำ	: บัณฑิต อินทรเทพ
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ศาสนาจารย์ ดร.ดำรงไท อุปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	: มิถุนายน 2552
จำนวนหน้า	: 70 หน้า
คำสำคัญ	: การเทศนา

#### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “การเทศนาในทัศนะของเปาโล จาก 1 โครินธ์ 2 : 1 – 5” ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้แบ่งการเขียนออกเป็น 6 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 บทนำเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของการเทศนาและเหตุของแรงจูงใจในการศึกษา ว่าทำไมการเทศนาของนักเทศน์จึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ฟัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเทศน์ได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการเทศนาอย่างเกิดผลจาก 1 โครินธ์ 2 : 1 – 5 ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากพระคัมภีร์ หนังสือ และเอกสารต่างๆ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือ นักเทศน์สามารถเทศนาได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเทศนาอย่างเกิดผล

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการเทศนา เป็นการศึกษาความหมายของการเทศนาในพจนานุกรมไทย ความหมายในพระคัมภีร์และในทัศนะของนักศาสนศาสตร์หลายๆ คน

การเทศนาในพจนานุกรมไทยหมายถึง การแสดงธรรมสั่งสอน ซึ่งคำว่า นี้ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำกริยา

การเทศนาในความหมายของพระคัมภีร์ ไม่ได้ให้คำนิยามไว้อย่างชัดเจนว่า การเทศนาคืออะไร เนื่องจากคำว่า การเทศนาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มีความหมายหลายอย่าง ได้แก่ คำว่า Kerssein (เคอริสเซอิน) แปลว่า การประกาศหรือการป่าวร้อง ซึ่งคำนี้มีความหมายโดยนัยว่าผู้ที่ประกาศหรือป่าวร้องเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ผู้ฟังจะต้องปฏิบัติตาม คำว่า Evangelizesthai (อีแวนเจไลเซสไถ) แปลว่าการเทศนาข่าวดี คำนี้ชี้ถึงลักษณะของข่าวว่าเป็น ข่าวดีที่กำลังมาถึงหรือมาถึงแล้ว และเป็นสิ่งที่ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ คำว่า Didaskain (ดิคาสเซิน) แปลว่าการแจ้งความจริงของพระเจ้าผ่านการสอน คำว่า Dialegesthai (ไดอะเลคเจสไถ) แปลว่าการสนทนา หรือ ให้เหตุผลแก่คนอื่น ในลักษณะชักชวน คำว่า Lalein (ลาเลอิน) แปลว่าการพูดหรือ

สนทนา คำว่า Parakalein (พาราคาเลอิน) แปลว่า การเรียกให้มาอยู่ข้างคนหนึ่งหรือแปลว่า ว่ากล่าว ตักเตือน ส่วนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า การเทศนาไว้ แต่มีการกล่าวถึงการประชุมที่จะต้องมีผู้นำประชุมลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ให้ที่ประชุมฟัง ซึ่งอาจมีความหมายใกล้เคียงกับการเทศนาเพราะเป็นการแสดงพระคำของพระเจ้าเช่นกัน

การเทศนาในทัศนะของนักศาสนศาสตร์หลายๆ ท่าน ได้ให้ความหมายว่า การเทศนาเป็นการตรัสของพระเจ้าที่ผ่านมาทางผู้เทศนา เพื่อสำแดงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคน

บทที่ 3 การเทศนาในทัศนะของคิลปีซีย์ เซอร์เจริอูร์ตัน ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเทศนาว่า การเทศนาเป็นการกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพื่อให้ผู้ฟังได้มีประสบการณ์กับการสถิตอยู่ของพระเยซูคริสต์ ได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า และมีการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ ผู้เทศนาเป็นผู้ที่ส่วนสำคัญในการนำพระวจนะของเจ้ามาสู่ผู้ฟังอย่างเกิดผล ดังนั้นผู้เทศนาต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งในการเทศนา ไม่ว่าจะในด้านเนื้อหาของคำเทศนา ด้านบุคลิกภาพของผู้เทศนา และด้านชีวิตของผู้เทศนาคือต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์

บทที่ 4 การเทศนาในทัศนะของโคสุเกะ โคยาม่า ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเทศนาว่า การเทศนาเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำหน้าที่ในการเทศนา ทุกครั้งในการเทศนาผู้เทศนาจะต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเหมือนอัครทูต คือการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

บทที่ 5 การเทศนาในทัศนะของเปาโล จาก 1 โครินธ์ 2 : 1 - 5 เป็นการศึกษาเบื้องหลังและความเป็นมาของจดหมายที่ฝากไปถึงคริสตจักรโครินธ์ จดหมายฉบับนี้เปาโลได้เขียนขึ้นเพื่อเตือนคริสตชนในโครินธ์ให้รู้ว่า ปัญญาของมนุษย์นั้นเทียบกับพระปัญญาของพระเจ้าไม่ได้ โดยเฉพาะพระปัญญาในเรื่องความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์เป็นพระปัญญาของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาควรสรรเสริญยกย่องในพระปัญญาของพระเจ้า มิใช่ยกย่องปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ พวกเขาควรที่จะแสวงหาปัญญาแท้ คือพระเยซูคริสต์ มิใช่แสวงหาปัญญาอย่างโลก คือแสวงหาคนที่พูดเก่ง เฉลียวฉลาด เพื่อที่จะยกย่องและติดตามเขา

เปาโลได้เตือนผู้นำและผู้ที่ทำหน้าที่ในการเทศนาว่าเขาเป็นผู้รับใช้ที่จะต้องทำหน้าที่ในการประกาศถึงเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณนี้มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังได้ โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นเชิงที่ฉลาดในการพูดเพราะในคำพูดของเขานั้นไม่มีฤทธิ์เดชใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังเลย

บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปความเข้าใจของผู้เขียนเกี่ยวกับการเทศนาว่า หัวใจสำคัญของการเทศนาคือเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นี้มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังได้